



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน  
ด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินโครงการเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยหรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) ให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน่วยหรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยหรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษา จำนวนสถาบันละ ๑ คน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเดินทาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายยศวรรัตน์ กิตติก้อง)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานฯ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาตงาน  
ด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สถาบันอุดมศึกษา
๑	นายพงษ์ธีศักดิ์ ชอบทำกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒	นางสาวปรียากร สบาย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓	นายนิกร ก้อนวิมล	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔	นายพงศกร วงซารี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕	นางสาวณัฐพัชร คอทอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๖	นางสาวปริตา เจริญสิน	มหาวิทยาลัยพะเยา
๗	นายธีรยุทธ साแดง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๘	นางสาวอโณทัย พรหมเกตุ	มหาวิทยาลัยบูรพา
๙	นางสาววารุณี มีมั่งบุญ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๐	นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑	นายจิรพัฒน์ ศิริรักษ์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๒	นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑๓	นางสาวศิริพร แสนท้าว	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๔	นางสาวนวลจันทร์ แวงวรรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ชั้น ๑๖ อาคารอุดมศึกษา ๒  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ โดย

- ลำดับ ๑-๗ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- ลำดับ ๘-๑๔ เริ่ม เวลา ๑๓.๐๐ น.